



THƯ CHỨC TẾT CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

Nhân dịp năm mới 2019 và Tết Cổ truyền Kỷ Hợi, tôi thân ái gửi đến toàn thể Quý Thầy Cô trong Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, các cán bộ, giảng viên, công nhân viên và các em sinh viên cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Chúng ta đón Xuân mới trong niềm hân hoan và tự hào vì những thành tựu đã đạt được trong năm 2018 với việc tiếp tục kiện toàn bộ máy, mở thêm các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, nâng tổng số ngành đào tạo của nhà trường lên 11 ngành. Ngoài ra, nhà trường đã liên kết đào tạo cao học với Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao cho tỉnh nhà. Trong năm qua, chúng ta cũng đã chứng kiến khóa sinh viên đầu tiên của nhà trường tốt nghiệp, đó là thành quả to lớn mà tâm huyết của lãnh đạo nhà trường, đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và đặc biệt sự cố gắng không mệt mỏi của các em sinh viên trong suốt những năm học tập tại Trường Đại học Công nghệ Miền Đông.

Về cơ sở vật chất, nhà trường tiếp tục đầu tư thêm các hạng mục quan trọng như công chính, các trang thiết bị phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thực hành tin học và các phòng ban chức năng nhằm phục vụ cao nhất cho công tác đào tạo.

Những cố gắng của tập thể lãnh đạo nhà trường, các cán bộ giảng viên, công nhân viên đã được sự ghi nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Đồng Nai, các sở ban ngành địa phương trong dịp kỷ niệm 5 năm thành lập trường. Đó là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của chúng ta.

Bước sang năm mới, cùng với sự tâm huyết của Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, toàn thể cán bộ giảng viên, nhân viên nhà trường, chúng ta tiếp tục cùng nhau xây dựng một ngôi trường năng động, có chất lượng đào tạo đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Nhà trường sẽ mở thêm các ngành đào tạo đại học và cao học phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu nhân lực trình độ cao của địa phương. Nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư thêm các hạng mục cơ sở vật chất phục vụ cho cán bộ giảng viên, công nhân viên và sinh viên nhà trường yên tâm công tác, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập.

Chúng ta với tiềm năng phát triển mạnh mẽ của một tập thể trí thức luôn đoàn kết nhất trí, lao động sáng tạo, hiệu quả và khát khao thành công, luôn phát huy những thế mạnh để xây dựng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông thành một ngôi trường có vị thế cao trong nền giáo dục đại học nước nhà, góp phần vào công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trong không khí vui mừng và phấn khởi chào đón mùa xuân mới, một lần nữa, tôi kính chúc Quý Thầy Cô trong Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, các cán bộ, giảng viên, công nhân viên và các em sinh viên cùng gia đình một năm mới sức khoẻ dồi dào, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Chúc Trường Đại học Công nghệ Miền Đông ngày càng phát triển.

Thân ái!

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG**



TS. NGUYỄN PHƯỚC QUÝ QUANG